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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

************** 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
     - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรชอบ กระจาย ประธานสภาองค์การบริหาร 
                                                 ส่วนตำบลเมืองหลวง ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
       วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    - การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล ในครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ 
      เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง     
        เสนอญัติให้สมาชิกสภาฯพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
       2565)ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 จึงได้ขออนุญาต 
       นายอำเภอห้วยทับทันเพ่ือขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง 
        หลวงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา    
     55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
        แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และนายอำเภอห้วยทับทัน ได้ประกาศ 
       เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว จึงได้นัดประชุมในวันนี้ 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
ประธานสภาฯ    - การประชุมครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
        และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 
         2546 ข้อ 36 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา 
      องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 และมีญัตติเสนอเข้ามาเพ่ือให้สภา 
        องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา จึงได้นัดประชุมในวันนี้และได้เชิญท่าน 
        กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ 
     - แจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
      ขอลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว จำนวน 3 ท่าน คือ 
      - นางสาวลำพึ่ง  จังอินทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
      - นายอำนวยศิลป์  จังอินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
      - นายบุญช่วย  อยู่รอย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
      มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2    - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ    - มีรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ  
      สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
      จำนวน 1 ครั้ง ที่ยังไม่ได้รับรองก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
       ตำบลเมืองหลวงได้ตรวจสอบดูมีข้อความใดไม่ถูกต้องตกหล่นจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
       ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    - มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม     - ไม่มี 
ประธานสภาฯ     - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอมติที่ประชุมขอรับรองรายงานการ 
       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
       ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเห็นควรอนุมัติรับรองรายงาน 
      การประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม    - มีมติ อนุมัติ/รับรอง จำนวน   20 เสียง 
      ไม่รับรอง  จำนวน     0 เสียง 
      งดออกเสียง  จำนวน     3 เสียง 
      หมายเหตุ ลา   จำนวน      3 เสียง 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   - เรื่องเพื่อพิจารณา 
      3.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ประธานสภาฯ    - ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
      2561 – 2565) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงแห่งนี้ได้ 
      พิจารณาให้ความเห็นชอบมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ 
      ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญครับ 
นายวสันต์ ดวงศรี    - ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
ปลัด อบต.     15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ี 
       กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10  
      ตุลาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
       (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ 
        กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
       แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ  
        กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19  
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        ตุลาคม 2561 กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)  
        ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือ 
       ดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมี 
       ผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน    
         รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราช 
        กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  
        2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ 
        เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของ    
        รัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบ 
        สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560  
      ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมี 
         ระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มี 
       ความสอดคล้องและเชื่องโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
        รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม 
         จังหวัดตลอดจนสามารถบรูณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
        ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  
        จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
        แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
        ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา 
       แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และให้องค์ 
          ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้     
         1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2564 ให้เทศบาล/  
       องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ 
       ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนา 
      ท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 –2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง 
       ที่ส่งมาด้วย 1  
      2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
              2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ 
        คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
         ตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน 
          2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร    
      ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน  
        เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
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        ส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อ 
        ดำเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
        ทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
        จังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา 
       ด้วย 2  
      3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
          3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้เทศบาล/ 
       องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ 
        ตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ 
       ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ใน 
      การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยพิจารณาให้มีความ 
       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
        จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  
       แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 
        ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) โยในระยะเริ่มแรกของการ 
        ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้จัดทำประชาคมในระดับ 
        ตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมือง 
        สำหรับเทศบาลเมืองระดับชุมชนนครสำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับ 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร  
        ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
       ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือ 
        กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  
        2560ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
           3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครง 
       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา 
          ด้วย 3 
          3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       เฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำ 
       บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก 
       ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นละเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น 



5 
 

         3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและ 
        ค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภคหมวดรายจ่ายอ่ืน  
       หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        หมวดอ่ืน ๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
       ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข 
       เพ่ิมเติม 
         4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ 
       แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
        ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่ 
       เกี่ยวข้อง 
      5. การกำกับดูแล 
          5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น 
       กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
       งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ  
       ลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้ง 
       งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณา 
       รายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณ 
      รายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้  
         ความเห็นชอบ 
          5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
         จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ 
         ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้ายิ้ย)  
        ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ 
         แผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง  
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นสำคัญ 
        6. การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ อยู่ ระหว่าง 
         ดำเนิ น ก ารให้ อ งค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น ด ำ เนิ น ก ารต ามระ เบี ยบ 
      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        (พ.ศ.2561 – 2565) แล้วเสร็จ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนา 
         ท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้แล้ว 
       เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ    - ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่เสนอญัตตินี้ เข้ามาให้สภาฯ 
         ได้พิจารณาเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมา  
         ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้อภิปรายขอ 
       เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ชี้แจงเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
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นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร   -ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดทำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ตามที่ได้ประชุมประชาคมตามแนวทางซักซ้อม 
      การจัดทำแผนของกระทรวงมหาดไทยสรุปสาระสำคัญมติที่ประชุมประชาคมให้ 
        ดำเนินการดังนี้      
        - โครงการที่ดำเนินการแล้วให้ตัดออก 
      - โครงการที่ยังไม่ดำเนินการให้คงไว้ 
      - แผนเดิมที่บรรจุอยู่ ชุมชนยังมีความต้องการอยู่หรือไม่    
        - การจัดทำแผน 5 ปี นำโครงการเดิมที่มีอยู่ให้บรรจุไว้ในแผน 5 ปีและได้  
        รวบรวมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และได้ 
          ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาตำบลแล้ว 
       จึงได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงพิจารณาอนุมัติต่อไป ตาม 
       เอกสารที่แจกไปมีเอกสาร 2 ชุด คือ ชุดแผนเล่มใหญ่ อีกชุดเป็นโครงการที่  
        เพ่ิมเติมเข้ามาโดยประชาคมระดับตำบลในส่วนของตัวเล่มแผนจะมีอยู่ 4 ส่วน  
        คือ  
      1. สภาพทั่วไปข้อมูลย่อย 9 รายการ 
      2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3. เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดซึ่งต้องนำแผนท้องถิ่นไปปฏิบัติมี 6 ยุทธศาสตร์ 
      4. การติดตามและประเมินผลในส่วนของโครงการปี 2561 และปี 2562 ที่ยัง 
         คงไว้เป็นโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 
ประธานสภาฯ     - เจ้าหน้ าที่ ได้ ชี้ แจงครอบคลุมทุกส่ วนในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี   
      รายละเอียดทั้ งหมดให้สภาฯ ได้รับทราบส่วนที่สำคัญมี  6 ยุทธศาสตร์   
      ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายซักถามขอเชิญครับ 
นายอนุกูล บุญโย    - ขอซักถามที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ปีพ.ศ.2561 – 2565 ขอสอบถาม 
ส.อบต.หมู่ที่ 1     เจ้าหน้าที่จัดทำแผน 5 ปี ส่วนนี้ ในปีหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแบบใหม่อีกจะแก้ไข 
        แบบไหนแผนเป็นแบบนี้ตลอดหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงตลอดไปจะใช้แบบนี้ไป 
        ตลอดไหม ขอสอบถามครับ 
ประธานสภาฯ     - ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาฯ จากหมู่ที่ 1 ก่อนครับ 
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร   - ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ จากหมู่ที่ 1 ในการจัดทำแผน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ                       5 ปี ได้ดำเนินการตามหนังสือแจ้งซักซ้อมการดำเนินการจัดทำแผนของ 
        กระทรวงมหาดไทย การดำเนินการก็คือนำแผนที่บรรจุไว้ในปีนั้น ๆ ไป 
       ดำเนินการ ซึ่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยให้ปรับแผนเพ่ือสอดคล้องกับ 
       แผนพัฒนาแห่งชาติและกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2562 ส่วนใน 
        อนาคตไม่สามารถตอบได้อยู่ที่นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาฯ     - เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อซักถามแล้วท่านสมาชิกสภาฯ จากหมู่ที่ 1 เข้าใจนะครับ 
นายอนุกูล บุญโย    - ตามท่ีสมาชิกได้ชี้แจงมาผมเข้าใจครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ     -เชิญท่านต่อไปครับ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว    - ตามความเข้าใจของกระผมในการจัดทำแผนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องทำ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6     ความเข้าใจเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาฯจากหมู่ที่ 1 ได้สอบถาม เพื่อให้เข้าใจ 
        ก่อนที่สภาฯแห่งนี้จะเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล 5 ปี เล่มนี้สามารถใช้ได้ถึงปี  
        พ.ศ. 2565 ที่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงว่าสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาทุกๆ ปี 
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       ต้องมีการทบทวนแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นความเป็นจริงโครงการที่ 
        เสนอมา ก็เป็นแผนที่หมู่บ้านมีอยู่แล้วก็นำมาบรรจุไว้ในแผนตำบลอย่างเช่น 
         บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ในปี 2563 ทำเรื่องเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งถึงปี 
        หน้าก็อาจจะต้องทบทวนแผนกับชุมชนใหม่ แผนเสนอไว้ในปีนี้ปีหน้าอาจไม่ใช่  
        ถ้าหากผมเข้าใจผิดบอกผมได้ผมดูรายละเอียดตามข้อ 24 ครั้งที่ผ่านมาการ 
        จัดทำแผน ห้วง 2 -3 ปีที่ผ่านมากล้าพูดว่าจัดทำในรูปลักษณ์ไม่ถูกต้อง แผนที่ 
        ตามความรู้สึกของทุกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน การ 
        ประชุม 2 – 3 ปีที่ผ่านมาประชาคมหมู่บ้านจัดทำถนนเส้นหนึ่งประชุมประชาคม 
        ระดับตำบลเชิญผู้เกี่ยวข้องมาแล้วก็มีการแก้ไข ช่วงก่อนการผ่านกระบวนการ 
          แผนไม่มีประสิทธิภาพมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการถนน ทั้งท่ีมีการคุยกัน 
        แล้วจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดทำแผนตามขั้นตอนแผนเล่มนี้ยังไม่สมบูรณ์ 
        เต็มที่ ยังไม่ใช่แผนที่ดีที่สุดเพราะเรากำลังเริ่มทำให้ถูกต้อง บอกได้เลยว่าก่อน 
       หน้านี้ 2 – 3 ปี และมาถามว่าดีหรือไม ่ยังครับที่ไหนไม่เคยมีการประชุม 
        คณะกรรมการแผนเท่าเมืองหลวงแต่เพ่ือให้เกิดความถูกต้องที่ทำก็ดีแล้วท่าน 
        สมาชิกสภาฯ หลายท่านถามผมว่าต่อไปเริ่มต้นใหม่ช่วยกันเต็มที่ทุกคนเป็นห่วง 
        ปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนที่ผ่านมาเรายึดปัญหาชุมชนให้จริงจังทำความเข้าใจกับ 
         สมาชิกสภาฯกับชุมชน เริ่มทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะจะต้องเกี่ยวเนื่องไปยังการ 
         จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะมาถึง ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมก็ขอให้ 
         สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ไม่ต้องห่วงโครงการต่าง ๆ บรรจุไว้ในแผนถ้ามี 
        งบประมาณพอเพียงก็ได้อยู่แล้ว ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ    - ขอบคุณท่านวิทยา พันธ์แก้ว ท่านได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นที่ดีท่านต่อไป 
          จะอภิปรายขอเชิญครับ 
นายสุรีย์ สาลี     - ผมขอสอบถามเกี่ยวกับแผนดูแล้วการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหาร 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ส่วนตำบลเมืองหลวงแห่งใหม่ ที่ตั้งงบประมาณไว้หลายล้านบาท โครงการ 
      ผ่านสภาฯ นานแล้วอยู่ที่ไหนไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามที่ 
      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติให้สร้างหลายปีเงียบไปผมเข้ามา 4 ปีแล้ว  
        ผมเชื่อว่าอีก 5 ปี ก็ไม่ได้เหมือนเดิมหลายปีไม่มีอะไรเลย เสนอให้สร้างศูนย์  
        อปพร. ที่บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 ก็ยังไม่ได้ทำ 
      - เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกเครนติดกระเช้า คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดปัญหา ไฟฟ้า 
         ถนน หมู่บ้านก็จะได้ไปซ่อมแซมช่วยเหลือชาวบ้าน 
      - เรื่องโคมไฟสาธารณะประโยชน์เมื่อไหร่จะไปติดตั้ง งบประมาณ 1 ล้าน กว่า 
        บาท เมื่อไหร่จะดำเนินการติดตั้ง ติดไฟเสร็จแล้วซื้อรถกระเช้าขอให้รีบ 
        ดำเนินการด้วย 
ประธานสภาฯ     - ท่านสุรีย์ สาลี เป็นห่วงเรื่องการสร้างที่ทำการแห่งใหม่ ผ่านมาหลายปีแล้วท่าน 
        ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งให้ดำเนินการท่านต่อไปครับ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาตำบลครั้งนี้ คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านคง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     เข้าใจกันแล้ว เห็นควรให้ท่านประธานสภาฯได้ขอมติที่ประชุมเลย 
ประธานสภาฯ     - ขอบคุณท่านบุญธรรม อินทร์แก้วที่ได้เสนอมา แต่จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิก 
     สภาฯได้อภิปรายซักถามอย่างทั่วถึงมีท่านใดจะอภิปรายอีกเชิญ ครับ 
นางประสิทธิ์ จันทำ    - ขอสอบถามว่าเมื่อแผนยังไม่สมบูรณ์จะเพ่ิมโครงการในเล่มนี้เลยได้หรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  
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ประธานสภาฯ    - เชิญผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของท่านประสิทธิ์ จันทำ ก่อนครับ  
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร   - เรื่องการเพ่ิมเติมก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผน ประชาคม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    หมู่บ้านเสนอเข้ามาเบื้องต้นแล้วก็ตำเนินการตามกระบวนการต่อไป 
ประธานสภาฯ     - ท่านสมาชิกสภาฯคงเข้าใจนะครับท่านใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
ประธานสภาฯ     - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายอีก ถือว่าท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง 
      และเข้าใจแล้วต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
      อนุมัติร่างแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม     - มีมต ิ  อนุมัติ      21  เสียง 
        ไม่อนุมตัิ       -       เสียง     
       งดออกเสียง        2       เสียง 
        - หมายเหตุ ลาการประชุม      3   คน 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    - เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ     - ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ วันนี้ได้เชิญทางผู้นำท้องที่ และส่วนราชการเข้าร่วมประชุม 
      ก็ จะให้ ฝ่ ายท้ องที่ ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะชี้ แน ะข้ อราชกา รก่ อน เชิญ ครับ 
นายพรสยาม ทำมา   - เวลา 10 ปีที่ผ่านไป ที่สภาฯ แห่งนี้ผมเคยอภิปรายแปรญัตติในสภาฯนี้วันผม 
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3    พูดในฐานะผู้ใหญ่บ้านผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม 2 – 3 เรื่องที่ยังข้องใจอยู่ 
     - เรื่องถนนสายบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้าง เขตอำเภออุทุมพรพิสัย  
        สมัยก่อนเป็นถนนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ถนนกว้าง 4 เมตร  
        เดิมที่เริ่มโครงการจากสีแยก หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้าง ถ้าจะลงถนน 
        กว้าง 4 เมตร ขอเป็นกว้าง 5 เมตรเพราะถนนรองรับความกว้าง 6 เมตร เพราะ 
        จะเกิดปัญหาจราจรในอนาคต ให้เริ่มจากบ้านหนองห้างมาหาเรา พอก่อสร้าง 
       เกิดผลกระทบถนนแคบรถสวนกันอันตรายอยากได้ถนนกว้าง 5 เมตร แต่ก็มา 4  
        เมตร ปัจจุบันหมู่บ้านที่ได้ถนนกว้าง 5 เมตรแล้ว มีบ้านจังเอินไปบ้านหนอง 
       สิมน้อย ถนนเดิมกว้าง4 เมตร มาทำเพ่ิมเติมอีก 1 เมตรในปี พ.ศ.2563 ผม 
        วางเป้าหมายจากบ้านหนองมะฮาดจะเริ่มจากนี้ไปหมู่ที่ 3 จะประชาคมหมู่บ้าน 
        กลางเดือน เมื่อวานก่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำแอสฟัลท์ติก 200  
        เมตร ปีหน้าอาจจะมาอีกของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
        ถนนกว้าง 5 เมตร แต่จะทำ 3.95 เมตร ไม่ทราบว่าถ้าองค์การบริหารส่วน 
        จังหวัดมาทำหมดที่กำหนดไว้จะทำยังไง ขอความชัดเจนจากช่างด้วย 
      - เรื่องอ่ืนๆ ทั่วไปถือเป็นโอกาสดีเป็นบรรยากาศที่เรามีเจ้าหน้าที่หน้าใหม่แต่ 
        ก่อนรู้จักคุ้นเคยใกล้ชิดกับชาวบ้าน วันนั้นได้ประสานให้นิติกรไปงานของ ปปช. 
        ที่เข้าไปหมู่ที่ 3 ในรอบหลายปี เพ่ิมการพบปะคุ้นเคย ตอนงานของดีห้วยทับทัน 
       มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงไปซื้อผ้าของหมู่ที่ 3 เลยถาม 
        ว่ามากจากไหนเขาตอบว่าหนูอยู่เมืองหลวง คนมาทำงานด้วยกันไม่รู้จักกัน ฝาก 
       ถึงผู้บริหารให้พาเจ้าหน้าที่ไปพบปะชาวบ้านหวังว่าท่านจะสร้างนิมิตรหมายให้ 
        ชาวตำบลเมืองหลวงเพ่ือผลประโยชน์ของตำบลต่อไป  
      - เรื่องสุดท้ายฝากถามผู้บริหาร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงสี  
        ข้าวหมู่ที่ 3 เจอพายุเข้า ได้ทำหนังสือเข้ามาแล้วผลเป็นประการใดขอสอบถาม 
        ด้วย 
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ประธานสภาฯ     - ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ท่านเคยเป็นสมาชิกสภาฯ มาก่อนถือว่าท่านมี 
        ประสบการณ์หลายด้าน เรื่องความกว้างของถนนท่านอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
        ท่านไดท้ำประชาคมหมู่บ้านเข้ามาเป็นถนนกว้าง 5 เมตรได้เข้ามาคุยกันอยู่  
         ขอให้ตอบคำถามท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ก่อนเชิญครับ 
นายสมพร เจตนา    - ตอบคำถามขอท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ไปดูว่าประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมาเป็น 
นายช่างโยธา แทน ผอ.กองช่าง   อย่างไร เดิมที่ขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงถนนกว้าง 4 เมตร  
      เหตุการณ์เคยเกิดมาแล้วก็ได้แก้ไข ขอฝากเรื่องถนนหนทางขอให้กว้างไว้ก่อน  
      แต่ถนน 3.95 เมตร ควรเพิ่มเติมให้กว้างขึ้น 
นายนิติธร ดารากรณ์    - ขออธิบายด้วยเหตุผล งานถนน ขออภัยที่ผู้อำนวยการกองช่างระบุไว้  
รองปลัด อบต.           3.95 เมตร ปกตติามมาตรฐานความกว้างมี 4 เมตร หรือ 6 เมตร ขนาดความ   
     กว้าง 3.95 เมตร ไม่เคยเห็นเหมือนกัน แบบมาตรฐานกรมทางหลวงกำหนดมา  
       อาจจะตั้งปรับปรุงเอง ดูตามสภาพพ้ืนที่ก็ต้องตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ ขออนุญาต 
       ใช้พ้ืนที่ ทำหนังสือยินยอมมอบอำนาจให้เรียบร้อย นำเหตุผลเพื่อให้สภาฯ 
        พิจารณาอนุมัติ 
      - เรื่องงานนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางปฏิบัติ 
        เกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจึงเสนอเป็นเล่มนี้ขึ้นมา  
        ฝากคำถามข้อคิดอันใกล้นี้ว่าเราจะทำอะไรก่อน สิ่งที่ขอไปอย่าลืมมองว่าหมู่บ้าน 
        จะสร้างอะไรไว้ให้ลูกหลานให้เขามีสิ่งที่สร้างบรรทัดฐานผมเลยมีความคิดจุด 
       ประเด็นว่าต้องสร้างตำบลเมืองหลวงให้มีอารยธรรม แหล่งท่องเที่ยวดูผ้าแซวผ้า 
         เก็บเป็นสินค้า OTOP ระดับชาติ สินค้าเกษตร ก็มี มะปรางหวาน มีลำห้วยยาง  
        มีศูนย์ศิลปาชีพ สร้างแหล่งเรียนรู้ที่บ้านหนองเมย จะเป็นแหล่งเรียนรู้ต้น ๆ ของ 
         จังหวัดศรีสะเกษ การขอย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เพ่ือวางแผนในอนาคตเรามีต้นทุน 
        รองรับทุกด้าน เอกชน ประชาชน มาศึกษาดูงานจากเรา ฝากเรื่องการพัฒนาภูมิ 
        ประเทศให้ดี เพื่ออนาคตของตำบลเมืองหลวงในภายหน้า 
ประธานสภาฯ     - เป็นข้อเสนอข้อคิดเห็นที่ดี ฝากผู้บริหารให้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ต่อไป  
        ต่อไปเชิญท่านสุนทร บุญเลิศครับ ยกมือก่อน 
นายสุนทร บุญเลิศ     - เรื่องถนนของหมู่ที่ 3 ช่วงประชาคมระดับตำบล ขอให้แก้ไขจากความ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6      กว้าง 3.95 เมตร เป็นกว้าง 4 เมตร ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ถามผู้อำนวยการ 
      กองช่างบอกว่า ความกว้าง 4 เมตร ตัดไม่ได้ขอ 3.95 เมตร เป็นลักษณะนี้จะ 
      แก้ไขยังไง ขาดไป 5 เซนติเมตร กลัวทำไปไม่ตรงสเป็คจะแก้ไขยังไง 
นายวิทยา พันแก้ว    - เมื่อท่านสมาชิกสภาฯรับร่างแผนด้วยเหตุผลความกว้างความยาวไม่ตรง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6     ประเด็นทราบเหตุผลจากผู้อำนวยการกองช่างว่า เมื่อผ่านกระบวนการรับร่าง 
        แล้วห้วงจัดทำโครงการ ค่อยแก้ไขแผนตามกระบวนการ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   - ในองค์การบริหารส่วนตำบล มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กฎหมายต่างๆ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5    ทำไมไม่ตรวจสอบ กองคลังก็ยังปิดงบไมไ่ด้จะทำอะไรต่อได้ ซื้อรถยังไม่ครบ  
      รถกระเช้ายังไม่มี อยากใช้เงินก่อสร้างถนน ถนนไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถึง 10 ปีผุ 
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      พัง ทุกหมู่บ้านมีถนนชำรุดไม่ได้มาตรฐาน ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วย
ประธานสภาฯ    - ท่านสมาชิกสภาก็ได้อภิปรายปัญหา หลายเรื่องล้วนแต่สำคัญฝ่ายบริหาร 
      ต้องหาทางแก้ไขต่อไป ต่อไปเชิญผู้ใหญ่บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 และท่านต่อไป 
                                               ตามตามลำดับ 
นายสมพร คำเครื่อง   - ขอขอบคุณท่านประท่านสภาฯ ที่เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7   ตามท่ีได้ดูตามแผนพัฒนาของบ้านอ้อ หมู่ที่ 7 โครงการครบถ้วนขอขอบคุณ 
      ครับ มีเรื่องฝากท่านสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ 2-3 เรื่อง 
     - เรื่องการใช้พ้ืนที่ว่างในตำบลเมืองหลวงมีพ้ืนที่ว่างมากแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
      ฝากให้ทุกท่านพิจารณาการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์    
     - เรื่องการย้ายที่ทำการ อบต.ที่พูดกันมาถ้าเป็นไปได้ให้พิจารณาด้วย 
          - ถ้ามีงบประมาณเพียงพอให้พิจารณาให้มีน้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เพ่ือ 
      สร้างความเจริญตำบล ปัญหาการสัญจร บ้านอ้อยังมีปัญหาอยู่ ถนนเชื่อมต่อ 
      ระหว่างหมู่บ้านชำรุดหลายแห่ง ให้ช่วยซ่อมแซมด้วย ทุกอย่างเพ่ือพัฒนาตำบล 
      เมืองหลวง ก้าวหน้าต่อไป 
นายวิรัตน์ เย็นแพง   - ผมมี 2 เรื่องที่รบกวนพูดในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
ผช.ผญบ. หมู่ที่ 10   - ขอขอบคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.เพิ่มเติมโครงการให้บ้านเตาเหล็กได้รับ 
      งบประมาณก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ได้เปิดการใช้งานแล้ว โดยได้มอบ 
      ให้หมู่บ้านบริหารจัดการ แต่ขณะนี้ปัญหาเกิดข้ึน ฝากท่านประธานสภาฯถึงฝ่าย 
      บริหารว่า ตัววาร์ว ปิด เปิดนำ้รั่ว ปิดน้ำไม่อยู่ อยากให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูด้วย 
      เพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป 
      - อีกเรื่องบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ บริเวณสี่แยกบ้านหนองเมย มีเอกชน ผู้  
      ประกอบการเข้าไปใช้พ้ืนที่ค้าขายไม่ทราบว่าได้ขอ 
      อนุญาต จากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเปล่า ฝากทุกฝ่ายช่วยตรวจสอบ 
      ดูแลด้วย พี่น้องในชุมชนฝากถาม ฝากไว้ 2 เรื่องขอบคุณครับ 
นายประเทือง หาญภิรมย์   - ผมดีใจที่ท่านประธานสภาฯ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ 
ผญบ. หมู่ที่ 14    ผมมีเรื่องคุยในที่ประชุม 3 เรื่อง       -     
         เรื่องการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองกอก หมู่ที่ 14 ที่ผ่านมาได้ 
      ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์ จากสถานที่ก่อสร้าง  
      วางระเกะระกะอยู่ ขอให้แจ้งผู้รับจ้างไปจัดการด้วย    
     - งบประมาณก่อสร้างรั้วรอบหมู่บ้านหนองกอก ปีนี้ยังไม่เริ่มดำเนินการ ไม่ 
      ทราบว่าถึงไหนแล้ว 
      - การติดตั้งโคมไฟหมู่บ้านให้ดำเนินการให้ด้วย 
ประธานสภาฯ     - ท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้เสนอแนะเข้ามาหลายเรื่อง ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงที่ยกมือไว้เชิญครับ 
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นายสนอง ศรีหวาด    - เรื่องการก่อสร้างที่ ทำการองค์การบริหารส่ วนตำบลแห่ งใหม่ที่ ศูนย์  
ส.อบต.หมู่ที่ 10    ศิลปาชีพ ผมเป็นคนจุดประเด็นแล้วท่านสมาชิกสภาฯจากบ้านหนองเมย  
      หมู่ที่ 9 ได้เสนอญัตติมา ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงแล้ว  
      สภาฯเห็นด้วยให้ย้ายที่ทำการฝ่ายเจ้าหน้าที่รับทราบ รับปากว่าจะดำเนินการ 
      จนขณะนี้สมาชิกสภาฯ จะหมดวาระแล้วยังไม่ทำอะไรเลย เคยเสนอให้ไปสร้าง 
      ที่จอดรถน้ำ ศูนย์อปพร. เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ดำเนินการ ทั้ง 14 หมู่บ้านเห็นด้วยให้ 
     ย้ายเห็นความสำคัญที่ตรงนั้นมีที่ว่างมากมายสร้างสนาม สร้างอ่ืน ๆ ได้มากมาย 
      ขอฝากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยดำเนินการด้วยเพ่ือประโยชน์ของชาว 
      ตำบลเมืองหลวง 
      - เรื่องการปรับปรุงศาลาที่ประทับ พูดทุกครั้งทุกวันยังเหมือนเดิมปัจจุบัน 
      ทรุดโทรมไม่น่าดูคนผ่านไปผ่านมาสอบถามไม่รู้จะตอบยังไงฝากดูแลด้วย 
      ครับหลายปีแล้ว 
     - เรื่องถนนชำรุด สายบ้ านหนองน้ ำขุ่น  –บ้ านหนองสิมน้อยเกิดชำรุด 
       เสียหายเป็นหลุมลึกแล้วปล่อยไว้นานจะชำรุดมากกว่าเดิม อาจเกิดอันตราย 
      ได้ให้รับไปแก้ไขด้วยครับ 
นายบุญชม พรหมพิลา   - ผมมีเรื่องนำเรียนที่ประชุม 2 เรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 14    1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองกอก หมู่ที่ 14  
      งานเสร็จแล้วหลายเดือนมีท่อประปาวางระเกะระกะอยู่ ใครเป็นผู้ดูแลให้ไป 
      ช่วยจัดการด้วย 
      2. โครงการติตั้งไฟฟ้าสายพาดดับ มีการให้คำม่ันสัญญาไฟฟ้าจะสร้างทุก 
      หมู่บ้านตั้งงบประมาณไว้ ถามว่าโครงการถึงไหนแล้ว ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้ 
      ทราบด้วยครับ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว   - ท่านประธานสภาฯ ครับขณะนี้เวลา 12.30 น.แลว้เลยเวลารับประทาน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6     อาหารไปพอสมควรเห็นควรให้พักรับประทานอาหารกลางวันก่อนเพราะ 
      ผมมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอที่ประชุมอีกหลายเรื่องขอเสนอให้พักการประชุม 
      ชั่วคราวครับ 
ประธานสภาฯ    - มีผู้เสนอให้พักการประชุมชั่วคราว เพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวันมี 
      ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญครับ 
ที่ประชุม     - ไม่มี 
ประธานสภาฯ     - เมื่อมีผู้เสนอท่านเดียวผมขอวินิจฉัยว่าที่ประชุมเห็นด้วย จึงขอพักการ 
      ประชุมชั่วคราวขณะนี้เวลา 12.30 น. ขอพักการประชุมชั่วคราว 1 ชั่วโมง  
      และขอนัดประชุมต่อในเวลา 13.30 น. พักการประชุมครับ 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
     เมื่อถึงเวลานัดประชุมเลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญานเข้าประชุมโดย  
      นายสุรชอบ กระจาย ประธานสภาฯ มีกิจธุระเร่งด่วน จึงเชิญนายสุดใจ ไชยพันธ์  
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      รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้ประชุมตามระเบียบ 
      วาระท่ีค้างอยู่ต่อไป 
นายสุดใจ ไชยพันธ์    - ท่านสุรชอบ กระจาย มีภารกิจเร่งด่วนต้องไปดำเนินการมอบหมายให้กระผม 
ประธานในที่ประชุม    นายสุดใจ  ไชยพันธ์ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและ 
      ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีค้างอยู่ คือในวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญ 
      ท่านวิทยา พันธ์แก้วที่ยกมือและค้างอยู่ ขอเชิญครับ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว   - ช่วงเช้ามีบางท่านพูดเรื่องการย้ายที่ทำการไปที่บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9  
ส.อบต.หมู่ที่ 6     โครงการได้อยู่ในข้อบัญญัติแล้ว หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ จะต้องพิจารณา 
      โครงการถ้าสมาชิกสภาฯไม่ทำตามข้อบัญญัติก็จะมีความผิด ถ้าหากเราจะ 
      ย้ายที่ทำการจะทำอย่างไรบ้างอยากให้ช่วยกันเสนอแนะอยากให้รวดเร็ว  
      มีความคาบเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นด้วยเราอยากทำในขณะที่ยังไม่ 
      หมดวาระรายละเอียดต่าง ๆ ได้คุยกันบางส่วนแล้วการจะย้ายควรจะ 
      ดำเนินการอย่างไร อยากให้หาวิธีลงไปพูดคุยกับชาวบ้าน อยากทราบ 
      เพ่ิมเติมอย่างน้อยเราได้ทำอยู่ 
นายสุดใจ ไชยพันธ์    - ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ยื่นญัตติเรื่องการย้ายที่ทำการไปที่บ้านหนองเมย 
 ประธานในที่ประชุม     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีมติให้หน่วยงานของเราออก 
      ประชาคมแต่ละหมู่บ้านให้ย้ายไปบ้านหนองเมย เหตุผลเพราะตรงนี้ 
      คับแคบ มีมติผ่านหน่วยงานของเราแต่ยังไม่มีการดำเนินการออกประชุม 
      ประชาคมถ้าประชาคมผ่าน ถ้าพูดเฉพาะหมู่ที่ 2 เห็นด้วย ผ่านมาทุกครั้ง 
      สถานที่จอดรถอันตราย จอดรถตามไหล่ทางเราเป็นองค์กรใหญ่ทำไม 
      ไม่กล้าตัดสินใจ ต้องลงมือดำเนินการเลย ท่านวิทยายกมือเชิญครับ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว    - ผมมี 3 เรื่องใหญ่ เรื่องย้ายที่ทำการอยากฟังท่านสมาชิกสภาฯ ควรมีการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ปฏิบัติอย่างไร ตัวผมขอเสนอที่ประชุมการย้ายที่ทำการอยากให้มีการประชาคม 
      ทั้ง 14 หมู่บ้าน วันเดียวกันเพ่ือไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเสนอให้มีการลงมติท่ี  
     ประชุมให้รวดเร็วมีเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการการประชุมประชาคมผมคิด 
      ว่าให้ท่านปลัดวสันต์ ดวงศรี เป็นผู้อำนวยการในที่ประชุมประชาคมใช้ห้อง   
     ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์บัญชาการ มอบผู้อำนวยการกอง 
      สำนักเป็นผู้อำนวยการแต่ละหมู่บ้าน ถ้าไม่พอให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปช่วย 
      มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
      ส่วนตำบล ไปร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าน 
      สมาชิกสภาฯ คอยดูแลแต่ละหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่แบ่งให้ได้ 14 คน คณะกรรมการ 
      ให้มีครบ ทุกหมู่บ้าน การประชุมให้มีสมุดจดบันทึกการประชุม ตั้งหัวข้อเรื่องการ 
      ประชุมประชาคมเรื่องการย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง หลวงแห่ง 
     ใหมผู่้มีสิทธิกำหนดอายุ 18 ปีขึ้นไป ตามบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ห้วงเวลาไม่อยาก 
     ให้ยาวนานต้องประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้สิทธิ วันลงมติให้เป็นวันอาทิตย์ 
      เพราะผู้มีสิทธิอาจอยู่ไกล ขอให้เป็นวันหยุดให้มาเลือกว่าจะย้ายหรือไม่ย้าย  
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    รูปแบบคล้ายการเลือกตั้งทั่วไป รูปแบบบัตรให้ใช้กระดาษ A4 แบ่งเป็น 3 ช่อง 
      ข้อความ ย้ายไม่ย้ายงดออกเสียงอย่างละช่องให้ทุกคนลงมติ ก่อนลงมติให้ประชาสัมพันธ์ 
     แต่ละหมู่บ้าน อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลลงไปประชาสัมพันธ์ 2 วันติดต่อกัน วัน 
     อาทิตย์จะลงมติวันศุกร์วันเสาร์วิ่งประชาสัมพันธ์เลย ในการออกมาใช้สิทธิผลการนับ  

คะแนนให้นับประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นเลย เก็บใบลงมติไว้เป็นหลักฐานใบลงมติ ลงชื่อ 
เลขบัตรประชาชน เพ่ือป้องกันผู้ไม่เห็นด้วย อยากให้ดำเนินการเร็วที่สุดไม่อยากให้ทำช่วง
ทำนาเก็บเกี่ยวผลผลิต อยากให้ทำก่อนท่านใดมีข้อเสนอก็ขอให้ช่วยกันเพ่ือศึกษาร่วมกัน 

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว  - เรื่องการย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สภาฯมีมติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 สภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5    อนุมัติแล้วท่านรับเรื่องสภาฯ รับทราบ เรื่องไม่ไปไหน เห็นเราเป็นตัวการ์ตูนหรือเห็นเรา 
    ไม่มิวุฒิภาวะ วันนี้มีการทวงถามอีกงานตรวจสอบภายในตรวจได้ไหมผู้ละเลยไม่ปฏิบัติ 
     ท่านจะต้องดำเนินการต่อ ตรวจสอบผู้มาปฏิบัติหน้าที่สภาฯอนุมัติย้ายเพ่ือให้เกิด 
     ความเจริญท่านกลับไม่ทำ  
        -เรื่องตกเหมือนกันสภาฯอนุมัติให้ดำเนินการแบบนี้เอกสารตกน้ำอีก เงียบไม่ไปไหนเลย  
       เช่นเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังเอิน คำพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านคงเข้าใจดีเหตุ 
     เกิดหลายเรื่อง   
     - เรื่องสำคัญเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน  
    ประชุมทุกสมัยมีการพูดคุยกันตลอดแต่เรื่องไม่ไปไหน พูดตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ จะทำยังไง 
     เดินได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ ขอฝากให้ดำเนินการด้วยครับ 
นายสนอง  ศรีหวาด  - ขออนุญาตท่านประธาน เมื่อช่วงก่อนพักเที่ยงผมได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องย้ายที่ทำการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10    อบต. อยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงก่อนตามระเบียบขั้นตอนจะต้องทำยังไงเวลาผ่านไปนาน  
    แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการผิดระเบียบตรงไหนการใช้จ่ายเงินกองคลัง เหมือนหวงเงิน 
     ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดูด้วยทำให้เกิดผลเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
     สภาพไม่น่าอยู่อาคารสถานทีไม่เป็นไร คนยิ่งหนักกว่าอาคารอีก 
นายสุดใจ ไชยพันธ์  - ท่านสนอง ศรีหวาด ขอให้ตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาอุปสรรคเรื่องการย้ายที่ทำงาน 
ประธานในที่ประชุม   ขอให้ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามก่อน 
นางสาวสมถวิล ควรสุข   - ประเด็นเรื่องการย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องเกี่ยวข้องกับระเบียบ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน กฎหมายหลาย ๆเรื่อง จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการเริ่มตั้งแต่การขอ 
    ใช้ที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ การเขียนแบบการจัดทำประชาคม 
     ทุกระดับชั้น จึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและถูกต้องจึงแจ้งเพ่ือทราบ 
     - มีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำและรายงานแผนของ ปปช. ขอแจ้งให้ทราบ 
     ว่าหน่วยงานทุกแห่งจะต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการตามแผนเพราะมีการดำเนิน 
      การทั้ งประเทศ จึ งขอความร่วมมือให้ทุกท่ านได้ ให้ ความร่วมมือในเรื่องนี้ ด้วย 
    - เกี่ยวกับเรื่องงบการเงินของกองคลัง งานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบแล้วและแนะนำ 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แล้วโดยได้ตรวจสอบใช้ เวลาเกือบ 2 เดือนไล่ตั้งแต่ปิด 
     งบประมาณปี พ.ศ.2559 ได้เสนอท่านปลัด อบต. เซ็นต์ผลการตรวจสอบและแจ้ง 
     ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการแล้ว 
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    -กรณี เรื่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบงบการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2561 
         ตรวจสอบภายในก็ได้รับคำชม จาก สตง.อยู่ว่า ทำหน้าที่ตรวจสอบได้ดีล่าสุดงบการเงินที่ 
        ส่งไป สตง.ไม่รับรองงบ ผู้อำนวยการ สตง. เรียกผู้ตรวจสอบภายในเข้าไปพบผู้เกี่ยวข้อง    
       ได้ทำหนังสือขอขยายเวลาการจัดทำงบการเงินไม่ใช่หน้าที่ โดยฝากว่ากองคลังจะต้อง 
       ตื่นตัว เพราะกำหนดตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการกองคลังจะต้องมีความ 
       รับผิดชอบกว่านี้ 

    -ในแผนงาน ปปช.จะได้จัดทำโครงการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือจัดการฝึกอบรมให้ท่าน 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ป้องกันการทุจริต มีความ 
      โปร่งใสเป็นประชาธิปไตย อยากให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมจะมีการทดสอบ เสนอแนะ ความ  
      คิดเห็น 

      -เรื่องระบบการเงิน จะจัดทำแผนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

นายสุดใจ ไชยพันธ์  -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ก็ได้ชี้แจงไปแล้วหลายเรื่องทุกท่านก็คงพอจะทราบและ 
ประธานในที่ประชุม   เข้าใจส่วนทางฝั่งของกองคลังนั้นท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายแล้ว ว่าทวงเงินเหมือนมีเงิน 
      แล้วไม่จ่ายไม่มองปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็อยากถามว่าผิดระเบียบตรงไหน  
      เชิญท่านต่อไปครับ 

นายวิทยา  พันธ์แก้ว  ขอเพ่ิมเติมเรื่องการย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่ผมเสนอทำไมต้อง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    ลงมติในวันเดียวการทำแล้วถูกหรือไม่ถูก ให้เสนอสภาฯ เมื่อผ่านสภาฯแล้ว มองย้อนดู  
      ข้อแรก ควรให้ชาวบ้านได้ลงมติร่วมด้วย ทำไมผมอยากให้ลงมติแบบเลือกตั้งเพราะเป็น  
      แบบสากลป้องกันตัวเราเอง ถ้ามีบุคคลที่มีความคิดเห็นต่าง ที่จะอ้างอิงตามกฎหมาย      
       กรณีนี้มีมติที่ประชุมสภาฯเป็นเกราะป้องกัน กรณีทำไมถึงให้ผู้มีสิทธิลงมติ ใช้เกณฑ์การ 
         เลือกตั้งตามระเบียบกฎหมาย เพราะมีเกณฑ์ตัวนั้นเป็นหลัก 

นายสุดใจ ไชยพันธ์  -ท่านสมาชิกสภาฯหลายท่านได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการย้ายที่ทำการ อบต.หลาย 
ประธานในที่ประชุม   ท่านก็ได้ แสดงข้อคิดเห็นดีๆ เล่าสู่กันฟัง เพ่ือเป็นแนวทางร่วมกันให้ดำเนินการให้ได้ เชิญ 
     ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามก่อนครับ 

นายนิติธร  ดารากรณ์   ประเด็นเรื่องการย้ายที่ทำการมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายอย่างจะต้องดำเนินการ 
รองปลัด อบต.   ให้ถูกต้องจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการประชาคม  
      วางแผนสร้างโรดแมป ให้เจ้าหน้าที่ออกแบบขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  
      ตามลำดับ วางผัง วางแบบแปลน มีรายละเอียดมาก คงต้องใช้เวลาพอสมควรครับ 

นายสุดใจ  ไชยพันธ์  มีประเด็นเกี่ยวข้องหลายอย่างก็ขอให้ฝ่ายบริการจัดทำลำดับตารางดำเนินการเพ่ือเป็น 
ประธานในการประชุม   กรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป เชิญท่านวิทยา พันธ์แก้ว ครับ 

นายวิทยา  พันธ์แก้ว  ผมอยากคุยเรื่องแรก ตามที่ฟังมาท่านว่าต้องประชุมประชาคมทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    ดังนั้นจะเร่งมือทำกันช่วงไหนไม่อยากยืดเยื้อ ห้วงระยะเวลาสภาฯ ยังไม่ชัด ห้วงนี้ยังมี 
      โอกาสทำงานโดยชอบธรรม อยากให้รีบดำเนินการถ้าดำเนินการเร็ว จะทราบผลเร็ว อีก 
      อย่างต้องเผื่อเวลาให้พ่ีน้องต่างจังหวัด ได้ใช้สิทธิ์ต้องรีบทำกระบวนการนี้ ท่านรองปลัดฯ  
         จะใช้เวลานานเท่าไร จะลงไปประชุมหมู่บ้าน อยากทราบแล้วจะอภิปรายต่อ 
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นายสุดใจ  ไชยพันธ์  ก่อนจะตอบข้อซักถามท่านวิทยา พันธ์แก้ว  มีท่านที่ยกมือขออภิปรายไว้ เชิญท่าน 
ประธานในที่ประชุม   ผู้อำนวยการกองคลังครับ 

นางละออง  ผาพันธ์    เรื่องท่านรองปลัดให้แนะนำเรื่องงบประมาณ ขอชี้แจงว่าในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ผู้อำนวยการกองคลัง   ไม่สามารถดำเนินการ การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เป็นความ 
      ต้องการของประชาชน การก่อสร้างอาคารไม่ใช่ความจำเป็นของประชาชน 

นายสุดใจ  ไชยพันธ์  ท่านวิทยาอยากได้ ข้อสรุปเรื่องย้ายที่ทำการ ให้ชัดเจนเชิญท่านปลัดหรือรองปลัด ได้ 
ประธานในที่ประชุม   ชี้แจงวิธีการย้ายที่ทำการทำแบบไหนหรือแบบที่ท่านวิทยา พันธ์แก้ว เสนอ หรือจะทำ  
        แบบไหนอยากทราบรายละเอียดจริงๆ 

นายนิติธร  ดารากรณ์  เรื่องการดำเนินการมีหลายปัจจัยตามที่ได้ตอบไปข้างต้นแล้ว ส่วนเรื่องการทำประชาคม  
รองปลัด อบต.เมืองหลวง   มีหลายแบบตามกฎหมายจะพยายามทำให้เสร็จภายในเดือนนี้ให้ถูกต้องไม่ผิดคงใช้เวลา  
     ไม่นานครับ 

นายสุดใจ  ไชยพันธ์  ท่านรองปลัด ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ต่อไปเชิญท่านบุญธรรม  อินทร์แก้ว และท่านวิทยา     
ประธานในที่ประชุม   พันธ์แก้ว ต่อไปครับ 

นายบุญธรรม  อินทร์แก้ว  การทำประชาคมหมู่บ้าน เรื่องย้ายที่ทำการ อบต. ทำจริงๆไม่ยาก อีกประมาณ 15 วันที่  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5   หมู่บ้านมีการประชุมหมู่บ้าน ทาง อบต.เสียสละเวลาวันละ 1 หมู่บ้านไปร่วมประชุมด้วย 
      ไล่ลำดับไป ได้ประชาคมเดือนหน้าก็ได้ บุคลากรทำงานใน อบต.ก็มีให้ออกประชาคม 
     หมู่บ้านละ 1 คนก็ได้ 

    -เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม แก้ปัญหาความเดือดร้อน ถนนหนทางไม่ใช่ผุพังธรรมดา เละ 
      ตุ้มเปะเลยทั้งตำบล สมาชิกสภาฯ เสนอให้จ่ายขาดเงินสะสมก็ไม่ได้ ถ้าจ่ายขาดเงินสะสม 
      นำไปแก้ปัญหาได้โครงการต่างๆ ในแผนก็จะลดลง มีเงินงบประมาณจัดซื้อรถกระเช้า ตั้ง 
     จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แค่นี้ก็แก้ปัญหาได้ 

    -เรื่องไฟฟ้าเงียบไปเลย ยังไม่ดำเนินการอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว จะได้ดำเนินการ 
      ไหม จะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ แปลกหลายปีแล้วจะเดินก็เดินไม่ได้เหมือนคนกำลังเมา เดิน 
     ก็เดินไม่ได้ ที่แรกบอกขาดคน ตอนนี้มีครบแล้วสิ้นเดือนนี้ น่าจะมีคำตอบให้สภาฯได้ ถ้า  
      ไม่ออกไปดำเนินการก็จบ 

นายวิทยา  พันธ์แก้ว  ผมก็พอจะทราบจะดำเนินการอย่างไร คงได้ข้อสรุปในสิ้นเดือนนี้ ช่วงนี้ผมจะเข้ามา อบต. 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6   บ่อยๆ ตอนนี้จะดำเนินการอย่างไร มีอะไรที่ผมจะช่วยเหลือได้ก็ยินดีจะช่วยกัน อาทิตย์ที่ 
      ผ่านมาผมเข้า-ออก อบต. เกือบทุกวัน มาดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ปัญหาการ 
     จัดการขยะทั้งตำบล บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ได้ดำเนินเรื่องการกำจัดขยะ ทำมา 1 ปี เข้า 
     ปีที่ 2 ได้ผลลัพธ์น่าพึงพอใจแต่ขยะก็ไม่ลดเท่าไร จึงจะผลักดังต่ออย่างน้อยให้ชุมชน มีภูมิ 
     ทัศน์ที่ดีน่าอยู่ ขยะลดน้อยลงสามารถวางรูปแบบการจัดการได้ จึงได้นำเสนอสภาฯ ทราบ  
     ผลเล็งเห็นคนในตำบลมีความสะอาดตามแผนพัฒนาตำบล 5 ปี แบบ ผอ.02 เรื่องการ      
     จัดซื้อถังขยะ กิจกรรมรณรงค์วางงบประมาณไว้ 5 ล้านบาท ที่หน้า 62-65 งบประมาณ 
     ก็มากอยู่ถ้าจะเอาให้เกิดรูปธรรมงบประมาณแค่ 180,000 บาท ตามรูปแบบก็จะทำได้  
     อยากนำเสนอให้สภาฯได้รับทราบ ผู้บริหารเห็นชอบการจัดการปัญหาขยะเรื่องรูปแบบได้ 
     คุยกับท่านรองปลัด ท่านปลัด แล้วเบื้องต้น อยากผลักดังโครงการให้เกิดข้ึน ศักยภาพผู้นำ 
     เชื่อว่าเราทำได้ ถ้าทำได้เป็นแห่งแรก เรื่องการบริหารจัดการขยะถูกต้อง บ้านเมืองน้อยได้ 
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     ประชุมแก้ไขปัญหาขยะระดับตำบลแล้วจะนำเสนอต่อไป ที่พูดวันนี้อยากผลักดันให้ 
     เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป ผมเป็นตัวแทนไปพูดเรื่องการจัดการปัญหาขยะที่จังหวัดศรี 
     สะเกษ โครงการ สสส. ได้เสนอภาคีการจัดการขยะของตำบลเมืองหลวง มีองค์การบริหาร 
     ส่วนตำบลเป็นแม่งานผลักดัน อบต.มีส่วนร่วม ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง อบต.เมืองหลวงได้ 
     บรรจุแผนเรื่องการจัดการขยะไว้ เพ่ือจัดทำงบประมาณไปดำเนินการในคราวต่อไป  

นางสิริพร  วิจิตร   ดิฉันเห็นด้วยที่ทุกท่านอภิปรายเรื่องการย้ายที่ทำการ อบต. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12   เหมือนที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 พูดว่าหมู่บ้านประชุมวันไหนสอบถามแล้วลงไปร่วม 
      ประชุม ไม่เปลืองงบประมาณรวดเร็วด้วยเห็นควรให้ย้ายค่ะ 

นายสุนทร  บุญเลิศ  เรื่องย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลังบอกว่านำงบประมาณ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6   ไปใช้ไม่ได้ ทำถนนได้ครั้งต่อไปเชิญ ผู้อำนวยการกองคลังเข้าร่วมประชุมด้วย 

นายสุดใจ  ไชยพันธ์  -มีการอภิปรายหลายเรื่อง การย้ายที่ทำการ อบต. เรื่องปัญหาการจัดการขยะในพ้ืนที่เรื่อง 
ประธานที่ประชุม   ถนนหนทาง เหล่านี้ได้นำปัญหามาพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขเป็นประโยชน์ในการที่  
     จะพัฒนาตำบลเมืองหลวงของเราต่อไป ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายสุดใจ ไชยพันธ์  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีก ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้นำท้องที่   
ประธานที่ประชุม   ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้การประชุมครบถ้วน  
 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 

    (ลงชื่อ)      ววสันต์  ดวงศรีวงศรี ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นายวสันต์  ดวงศรี) 
             เลขานุการสภา เมืองหลวง 

 
              คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เห็นว่าถูกต้อง 
 
 (ลงชื่อ)     สุดใจ     ไชยพันธ์  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

         (นายสุดใจ     ไชยพันธ์) 
                                                 
 (ลงชื่อ)   วิทยา    พันธ์แก้ว   กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายวิทยา    พันธ์แก้ว) 
 
                                                    (ลงชื่อ) อำนวยศิลป์  จังอินทร์ กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ 
   (นายอำนวยศิลป์  จังอินทร์) 
  
 



17 
 

                 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลเมืองหลวง สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 
1  ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดร้ับรองการประชุมแลว   จึงไดล้งชื่อรับรองไว เพ่ือปดประกาศรายงาน
การประชุมใหประชาชนทั่วไปทราบ 
 
   (ลงชื่อ)     สุรชอบ  กระจาย  

           (นายสุรชอบ  กระจาย) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
 
 

 

 

 


